





ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : แผนงานด้านสุขภาพสัตว์								
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 2.เพื่อลดการเกิดโรคระบาดสัตว์ ลดการแพร่กระจาย การขยายวงกว้างของโรคระบาดสัตว์ และลดความเสียหายจากการเกิดการเกิดโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกร								
ตอบสนองนโยบาย : การป้องกันและการเฝ้าระวังโรคระบาด เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบต่อเกษตรกร รวมถึงความมั่นคงทางอาหารสัตว์								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน	ภาพประกอบ
1	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญพร้อมแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกรทุกช่องทาง	ค.ศ.66 - ก.ย. 67	อำเภอทุกอำเภอ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ศูนย์พัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศ.สุ ราชบุรีธานี สนง.ปศ.อ.ทุก แห่ง ศูนย์วิจัยและ บำรุงพันธุ์สัตว์สุ ราษฎร์ธานี ศูนย์ผสม เทียมสุราษฎร์ ธานี ศวพ.ภาคใต้ ตอนบน ด่านกักกันสัตว์ ชุมพร ด่านกักกันสัตว์ ท่าอากาศยานฯ เกาะสมุย สำนักงานปศุ สัตว์เขต 8	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญพร้อมแนวทางในการดำเนินการป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้เกษตรกร ผ่านทางการประชุมประจำเดือน ระดับอำเภอ การประชุมอาสาปศุสัตว์ และกลุ่มไลน์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	
2	รณรงค์การทำวัคซีน FMD/Hemo/LSD/สัตว์ปีก ให้กับสัตว์เสี่ยงของเกษตรกรและสัตว์ภายในศูนย์/สถานีในพื้นที่ ตามเป้าหมายวัคซีนที่ได้รับ	ม.ค. - ก.ย.67	อำเภอทุกอำเภอ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สัตว์เขต 8	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD/Hemo/LSD/สัตว์ปีกได้ตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD ในโคกระบือ เป้าหมาย 79,801 ตัว ดำเนินการได้ 79,801 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100 2. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก (ND+IB) เป้าหมาย 330,400 ตัว ดำเนินการได้ 330,400 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100		

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่							
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : แผนงานด้านสุขภาพสัตว์							
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เน่าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 2.เพื่อลดการเกิดโรคระบาดสัตว์ ลดการแพร่กระจาย การขยายวงกว้างของโรคระบาดสัตว์ และลดความเสียหายจากการเกิดการเกิดโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกร							
ตอบสนองนโยบาย : การป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบต่อเกษตรกร รวมถึงความมั่นคงทางอาหารสัตว์							
3	ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ (ฟาร์ม, โรงฆ่า, เชียงหมู, ห้างเย็น)	ม.ค. - ก.ย.67	อำเภอทุกอำเภอ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ เช่น ฟาร์ม โรงฆ่า เชียงหมู และห้างเย็น และสถานที่สำหรับเล่น การพนันชนไก่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้น	
4	การสอบสวนโรค ควบคุมโรค มีการรายงานตามแบบ กคร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เมื่อเกิดโรคระบาด	จุดเกิดโรค	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	ดำเนินการสอบสวนโรค ควบคุมโรค ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน สำนักควบคุมและป้องกันโรคสัตว์หรือทั้งรายงานตามแบบ กคร. ในระยะเวลาที่กำหนด (พื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และสามารถควบคุม และป้องกันโรคได้อย่างทัน่วงที	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก ทุกหน่วยงานมีความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกัน							
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ต้องมีการประสานงานกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key success factors) : ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการควบคุม และป้องกันการเกิดโรค ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย การเฝ้าระวังความเสี่ยง ณ จุดเสี่ยงที่อาจเกิดโรค (ห้างเย็น เชียงหมู ฟาร์ม) รวมทั้งมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์							